

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 16 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 16 năm 2017.

**1. Hợp tác khu vực ASEAN trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ/ P.V//** Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2017 .- Tr. 10 – 13

**Tóm tắt:** Hai trong những mục tiêu và mục đích của việc thành lập khối ASEAN là: (i) Đe thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác để củng cố nền tảng cho một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình của các quốc gia Đông Nam Á; (ii) Đe thúc đẩy hợp tác tích cực và hỗ trợ lẫn nhau về những vấn đề quan tâm chung trong kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, lĩnh vực khoa học và hành chính. Bài viết giới thiệu khái quát về hợp tác khu vực ASEAN trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

**Từ khóa:** Khu vực ASEAN; Tài chính; Tiền tệ

**2. Những nguyên lý cơ bản trong chiến lược đầu tư trái phiếu/ Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Thành Trung, Vũ Duy Thành//** Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2017 .- Tr. 21 – 25

**Tóm tắt:** Đầu tư trái phiếu là hoạt động quan trọng của ngân hàng thương mại (NHTM), góp phần mang lại lợi nhuận, hỗ trợ quản lý dòng tiền và giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, do vậy, duy trì một chiến lược đầu tư trái phiếu như thế nào để vừa đạt được mức độ thanh khoản hợp lý trong khi vẫn thu được mức lợi tức mong muốn là xu hướng quản lý hiện đại của NHTM. Để đạt được mục tiêu thanh khoản và lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu, các kiến thức về đường cong lãi suất và chiến lược đầu tư là những nguyên lý nền tảng của việc hình thành chiến lược đầu tư trái phiếu bài bản của NHTM.

**Từ khóa:** Đầu tư trái phiếu; Ngân hàng thương mại; Đường cong lãi suất

**3. Xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam/ Nguyễn Chí Đức, Hồ Thúy Ái//** Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2017 .- Tr. 26 – 29

**Tóm tắt:** Nghiên cứu này xây dựng chỉ số đo lường tình trạng căng thẳng tài chính cho Việt Nam với dữ liệu tần suất tháng. Các đo lường căng thẳng được chọn lựa dựa trên cơ sở lý thuyết trên thế giới và thực tế Việt Nam. Các biến căng thẳng đơn lẻ được kết hợp với nhau để tạo thành chỉ số căng thẳng tổng hợp dựa trên phương pháp phương sai đồng đều và phân tích thành phần chính. Chỉ số này là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà

làm chính sách trong việc giám sát mức độ rủi ro của hệ thống tài chính và cho giới học thuật phát triển thêm các nghiên cứu chuyên sâu về khủng hoảng tài chính.

**Từ khóa:** Chỉ số đo lường; Chỉ số căng thẳng tài chính; Khủng hoảng tài chính; Phân tích thành phần chính; Phương sai đồng đều

**4. Hoạt động truyền thông thương hiệu của các NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập/ Nguyễn Việt Hà// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2017 .- Tr. 30 – 34**

**Tóm tắt:** Cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là thách thức với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam... Đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu một cách chuyên nghiệp, bài bản, cùng với việc đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại... Bài viết nêu vai trò của truyền thông thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng, hiện trạng hoạt động và đưa ra một số đề xuất giúp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

**Từ khóa:** Truyền thông thương hiệu; Ngân hàng thương mại

**5. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân/ Ngô Đức Duy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2017 .- Tr. 35 – 38**

**Tóm tắt:** Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) đã khẳng định được vai trò của mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, góp phần cùng hệ thống ngân hàng hỗ trợ phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm ở khu vực nông thôn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi và đẩy lùi một số tệ nạn ở nông thôn, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Bài viết tập trung phân tích những đóng góp của hệ thống QTDND vào phát triển kinh tế nông thôn; những tồn tại, hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động và đưa ra giải pháp tháo gỡ.

**Từ khóa:** Quỹ Tín dụng nhân dân; Tín dụng; Nông nghiệp; Nông thôn

**6. Kinh nghiệm quốc tế về chi trả tiền bảo hiểm và liên hệ với Việt Nam/ Ngọc Nhi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2017 .- Tr. 39 – 41**

**Tóm tắt:** Tùy điều kiện và cam kết chính trị mà mỗi quốc gia áp dụng chính sách chi trả tiền bảo hiểm khác nhau. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thời gian, hình thức, quy trình chi trả khác nhau giữa các tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cả về pháp lý và thực tiễn. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về chi trả BHTG tại một số nước và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.

**Từ khóa:** Chi trả tiền bảo hiểm; Kinh nghiệm quốc tế; Bảo hiểm tiền gửi

## **Trung tâm Thông tin Thư viện**